

## คาถาบูชานางกวัก คำขายรำรวย ธุรกิจเฮง

นำเสนอเมื่อ : 4 มิ.ย. 2565

หากพูดถึงคำว่า นางกวัก หลายคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนเพราะตามร้านค้า ร้านอาหารแต่ละแห่งเวลาเราเข้าไปก็ต้องเคยพบเห็น เพราะคนไทยก็มีความเชื่อว่านางกวักสามารถช่วยเรียกลูกค้า เรียกเงินทอง โชคลาภ ให้แก่ร้านได้ และนางกวักก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคล ของคลังอีกแบบหนึ่ง มีหลายแบบเช่น [นางกวักเนื้อผง](#) [นางกวักหลวงพ่อกวย](#) เป็นต้นไม่แปลกที่นางกวักจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าพ่อค้า แม่ค้า หรือเหล่านักธุรกิจ และวันนี้เราจะมาแนะนำคาถาบูชานางกวัก และการตั้งหิ้งบูชานางกวักว่ามีขั้นตอนอย่างไร

### แม่นางกวักช่วยเรื่องอะไร

คาถาบูชานางกวัก คำขวยดี เป็นเมตตามหานิยมสำหรับพ่อค้าแม่ค้า แต่การบูชาทุกอย่างนั้นต้องเริ่มต้นด้วยการอาราธนาบารมีพระรัตนตรัยก่อนเสมอ แล้วจึงสวดคาถาบูชาแม่นางกวักนอกจากนี้การบูชาแม่นางกวักเป็นประจำจะทำให้ทำมาค้าขายดี เพราะแม่นางกวักมีพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยม คำขาย โชคลาภใครเห็นใครรัก และตอนนี้รูปแบบแม่นางกวักก็มีหลากหลายแบบและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย มีหน้าตาที่สวยงาม แต่ก่อนที่เราจะนำเสนอคาถาแม่นางกวักนั้น เราไปทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของท่านคร่าว ๆ กันก่อนดีกว่า

### ใครคือนางกวักตามตำนานเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล

นางกวักมีชื่อจริงว่าสุภาวดี เป็นบุตรสาวของ นายสุจิตตพราหมณ์ และนางสุมณฑา ครอบครัวได้ประกอบอาชีพค้าขาย เมื่อครั้งหนึ่งครอบครัวนี้ได้ออกเดินทางไปขายของในต่างถิ่นโดยสุภาวดี บุตรสาวได้ขอไปด้วย และมีโอกาสได้พบ “พระกัสสปเถระ” กำลังแสดงธรรมอยู่หลังจากพระกัสสปเถระได้แสดงธรรมเทศนาจบท่านได้ได้ตั้งกุศลจิตประสิทธิ์ประสาทพรให้สุภาวดี และครอบครัว ต่อมาจึงได้ลาเดินทางไปทำการค้าต่อจึงมีโอกาสได้พบ “พระสิวลีเถระเจ้า” กำลังแสดงธรรมสุภาวดีได้ฟังธรรมอย่างตั้งใจจนแตกฉาน หลังจากพระสิวลีเถระเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาจบท่านได้ได้ตั้งกุศลจิตประสิทธิ์ประสาทพรให้สุภาวดี และครอบครัวเช่นเดียวกัน หลังจากสุภาวดี และครอบครัวได้รับพรจากพระอรหันต์ถึงสององค์ อีกทั้งสุภาวดียังได้รับพรจาก พระกัสสปเถระ และพระสิวลีเถระเจ้าว่า “ขอให้เจริญรุ่งเรืองไพศาลด้วยทรัพย์สินเงินทอง จากการค้าขายสินค้าต่าง ๆ สมความปรารถนาเถิด” ทำให้การค้าของครอบครัวรุ่งเรือง ร่ำรวยมหาศาลทำให้มีผู้นับถือเลื่อมใสและสร้างรูปปั้นไว้นบูชาเพื่อทำมาค้าขาย

### ลักษณะนางกวักที่ดี

- เมื่อแรกเห็นผู้บูชาต้องรู้สึกชอบถูกชะตา
- มวลสารที่นำมาสร้างแม่นางกวักควรเป็นมวลสารมงคล
- มีหน้าตาสวยงามไม่ดู รูปรางสมส่วนเช่นหากเจ้าเนื้อส่วนประกอบทั้งหมดของร่างกายต้องสมดุลกัน แต่หากรูปรางบอบบางส่วนประกอบอื่นๆ ของร่างกายก็ต้องสมดุลเช่นกัน

นางกวัก กวักมือซ้าย กวักมือขวา หรือนางกวักสองข้าง

หลายคนคงเคยเห็นนางกวักที่กวักมือซ้าย ขวา หรือทั้ง 2 ข้าง ไม่ว่าจะนางกวักจะกวักมือซ้าย ขวา หรือสองข้าง ไม่มีความแตกต่างกันในดานการบูชา แต่ที่สำคัญตำแหน่งมือของนางกวักนั้น ต้องอยู่เหนือปาก

## คาถาปลุกเสกนางกวัก

ฉาฉาฉะ อะหังละนะเถ ฉะเศรษฐี บูชิตโต ราชชา ฉะอะหังราชา สัพพะยักเค สัทธา ภาวันตุเม ปะจะชะ  
ใช้สำหรับเสกเป่า นางกวักให้มีฤทธาานุภาพ ทางด้านค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย

## คาถาบูชานางกวัก

คาถาบูชานางกวัก ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวดังนี้

โอมปู่เจ้าเขาเขี้ยวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก

หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า

เอหิมามะมะ อาคัจฉะยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ

จะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง

จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด

ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

อาคัจฉะยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ นะมะอะอุ นะชาลีติ

อิกะวัตติ พุทธะสังมิ พุสะมะนิ อิระคะมะ จะพะกะสะ

นาสังสิโม สุขะโมโล นะโมพุทธาเย นะมะพะทะ

นะเมตตา โมชายตี พุทไม่ต่อ ธาซื่อตี ยะใจตี มีใจอ่อน

รักพุทโธ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพียง

สิทธิโกคา สิทธิพะลา สิทธิจะมหาเดชา นะชาลีติ

เอหิจงมา พุทธะสังมิ นิมามะมา

มาช่วยกันค้า มาช่วยกันขาย กวักเอาเงินมา กวักเอาทองมา

กวักเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ หน้าที่การงาน ผู้คน ชื่อเสียงเกียรติยศ

ข้าทาสหญิงชายมา มาด้วยนะโมพุทธาเย ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพียง

พุทธรังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ธัมมังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

สังฆังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เตชะสุเนมะภูจะนาวิเวติ นะเยปะรังยุตเต

ขอจงนำเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ มาสู่ในสถานที่นี้ด้วย เทอญ

พุทธรังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา พุทธรังคุ้ม ธัมมังคุ้ม สังฆังคุ้ม

